

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tổng kết công tác quốc phòng, an ninh năm 2021 Phương hướng, nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh năm 2022

Năm 2021, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặc biệt là đại dịch Covid – 19 bùng phát tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. An ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững ổn định nhưng vẫn còn nhiều yếu tố tác động, ảnh hưởng đến tình hình chung trên địa bàn, nhất là: khiếu kiện trong nhân dân liên quan đến đền việc bán đất trái thẩm quyền, ô nhiễm môi trường; các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông tuy được kiềm chế song còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định. Những vấn đề an ninh phi truyền thống đã và đang tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện nhà, nhất là: đại dịch Covid- 19 bùng phát lần thứ 4, bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc, biến đổi khí hậu, thời tiết nắng nóng kéo dài, tội phạm sử dụng công nghệ cao (lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đánh bạc qua mạng...).

Tình hình trên, đã tác động ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang từ huyện đến cơ sở cùng sự đồng thuận của nhân dân đã từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn; công tác Quốc phòng và An ninh tiếp tục được tăng cường; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ tốt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đảm bảo ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Kết quả thể hiện trên các mặt công tác sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2021

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2021, Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Huyện ủy, Chỉ thị của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ QP-AN, nâng cao chất lượng xây dựng LLVT huyện. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, ban hành quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 03/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng, các khu kinh tế, khu công nghiệp, các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ tuyển quân năm 2021, bảo đảm đủ chỉ tiêu bàn giao cho các đơn vị đạt chất lượng, an toàn, đúng luật; triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 theo kế hoạch. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập KVPT năm 2021 tại 05 xã, thị trấn (Thọ Tân, Thọ Cường, Thọ Ngọc, Thọ Dân, Xuân Thịnh) và diễn tập CH - TM cho Cơ quan quân sự huyện, đảm bảo an toàn, tuyệt đối về mọi mặt.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhất là QS-CA làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành kịp thời các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn (Huyện ủy, UBND huyện ban hành 01 Nghị quyết, 13 kế hoạch và 34 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, trọng tâm là: ban hành Nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT trong năm 2021; các kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, thực hiện các Đề án của UBND tỉnh liên quan đến ANTT; kế hoạch đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán, lễ hội đầu năm; kế hoạch đảm bảo ANTT bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; kế hoạch thực hiện 02 dự án về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và sản xuất, cấp, quản lý CCCD; kế hoạch đảm bảo ANTT đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về ANTT (khiếu kiện, biểu hiện đình công, hoạt động tôn giáo trái phép...) không để hình thành điểm nóng phức tạp, kéo dài.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 (UBND huyện đã ban hành 03 kế hoạch, 05 văn bản chỉ đạo; ban hành quyết định thành lập 13 khu cách ly tập trung với trên 200 giường bệnh; thành lập 05 chốt huyện, 23 chốt xã; huy động hàng ngàn đợt cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng chống dịch) góp phần ngăn chặn, kiểm soát dịch trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng huyện Triệu Sơn thành điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ theo Kế hoạch của BCD 138 tỉnh; chỉ đạo xây dựng và ban hành Đề án nâng cao chất lượng, sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Chỉ đạo Công an, Ban CHQS huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tham mưu cho lãnh đạo huyện hoàn chỉnh quy hoạch đất quốc phòng giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập phân quy hoạch đất quốc phòng, quy hoạch đất phục vụ xây dựng trụ sở Công an các xã, thị trấn tích hợp vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh

- Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về Quốc phòng - An ninh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo Đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn thực hiện các chuyên mục, bài tuyên truyền về công tác QP-AN, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền Quốc gia, bảo vệ ANTT trên địa bàn.

- Lực lượng Quân sự và Công an đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về âm mưu “DBHB”, “BLLĐ” của các thế lực thù địch, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới. Tổ chức tuyên truyền Luật NVQS, Luật DQTV và các nghị định, Thông tư, Hướng dẫn của về thực hiện luật NVQS và Luật DQTV, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

- Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức được 03 lớp tập huấn cho cán bộ DQTV; phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; tập huấn bồi dưỡng chuẩn bị cho diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ, ngoài thực địa; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 05 xã. Tiến hành khảo sát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức QP-AN (đối tượng 3 = 45 đ/c; đối tượng 4 cấp huyện = 270 đ/c; đối tượng 4 cấp xã = 8.700 đ/c) theo đúng quy định, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo huyện cử 10 đ/c thuộc diện đối tượng 3 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Trung đoàn 762/Bộ CHQS tỉnh, kết quả 100% đạt khá, giỏi. Tổ chức 2 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ huấn luyện, quân số tham gia 279 đồng chí; 01 lớp bồi dưỡng cho thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, quân số 359 đồng chí, kết quả các lớp đều đạt khá. Tổ chức huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất, DQCB, DQTC, DQBC và lực lượng dự bị động viên theo đúng chương trình, kế hoạch, thời gian. Hệ thống giáo án được chuẩn bị chu đáo, tổ chức thông qua, phê chuẩn đúng nguyên tắc.

- Công an huyện Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực (*hoạt động của tà đạo; xuất cảnh trái phép; quản lý VK-VLN-CCHT; phương thức thủ đoạn hoạt động của các tội phạm và pháp luật về cư trú, cấp CCCD, TTATGT, TTCC...*), với nhiều hình thức phong phú, đa dạng (*thu nội dung tuyên truyền vào đĩa CD gửi cho các xã, thị trấn phát trên hệ thống truyền thanh; tuyên truyền lưu động...*); đặt biển cảnh báo; các hòm thư góp ý, tố giác tội phạm. Kết quả: Trong năm, đã đăng 95 tin bài phát trên Đài truyền thanh huyện; 1340 lượt tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn; xây dựng 12 tin bài trên sóng phát thanh tỉnh; 43 tin bài và 67 ảnh thời sự được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện; tuyên truyền lưu động 1560 lượt; in 72 đĩa CD; treo 147 băng zôn ở tất cả các tuyến đường trung tâm thị trấn, thị tứ và dọc các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ; đặt 50 biển cảnh báo. Tuyên truyền pháp luật ATGT cho 195 cán bộ Đoàn; hơn 3.000 học sinh THPT và THCS; gần 2000 công nhân; 19 doanh nghiệp, trên 200 lượt chủ phương tiện và lái xe; tuyên truyền kiến

thức về PCCC cho 1015 người; tổ chức 03 lớp tập huấn, thực tập 01 phương án về PCCC. Công tác trên đã đem lại hiệu quả thiết thực trong phòng ngừa, làm giảm vi phạm pháp luật nói chung và nâng cao cảnh giác của nhân dân.

3. Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân

Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chủ trương và giải pháp về nhiệm vụ QP – AN, luôn SSCĐ cao, thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ của đất nước, của tỉnh, của huyện, các đoàn khách đến thăm và làm việc trên địa bàn. Phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Chủ động rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện SSCĐ, các kế hoạch PCTT – TKCN; kế hoạch PCCN – CS, kế hoạch PCCR theo đúng quy cách tham mưu tác chiến, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đơn vị đồng thời thống nhất phương án và ký kết biên bản hiệp đồng với các đơn vị đứng chân trên địa bàn tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Trong năm, Công an huyện, Ban CHQS huyện đã huy động hàng trăm CBCS tham gia chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn (cháy đồi ở thôn 6 xã Hợp Tiến và cháy nhà máy Ivory tại xã Thọ Vực; tổ chức tìm kiếm cứu nạn 05 vụ đuối nước trên địa bàn); tổ chức báo động luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ bảo vệ cơ quan, đơn vị được 12 lượt; tổ chức kiểm tra công tác SSCĐ 02 lượt/ 16 xã, thị trấn, qua đánh giá các đơn vị được kiểm tra đều đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giao ban nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp về an ninh, trật tự. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở; giải quyết kịp thời đúng luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế bức xúc của nhân dân, tạo được niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.

4. Công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH

a) Công tác đảm bảo ANQG

Đảm bảo tuyệt đối an toàn và thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp (đã rà soát, xác minh tiêu chuẩn chính trị với trên **1.600** nhân sự, phát hiện, tham mưu đưa ra khỏi danh sách **12** trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, **08** trường hợp có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phối hợp giải quyết ngay tại cơ sở **01** điểm rài tờ rơi... không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm trước, trong và sau bầu cử). Chủ động tham mưu, giải

quyết, kịp thời các vấn đề nổi lên về ANTT (khiếu kiện, biểu hiện đình công, hoạt động tôn giáo trái phép...) không để hình thành điểm nóng phức tạp, kéo dài (trong năm đã tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên như: Khiếu kiện tại các xã Đông Tiến, Thọ Ngọc, Thọ Dân, Dân Quyền, Thái Hòa, Đông Thắng, Đông Lợi, Thọ Thế; vấn đề đất đai, xây dựng công trình trái phép liên quan đến tôn giáo tại các xã Thọ Tân, Hợp Thắng, TT. Nưa; tiếm ấn đình công tại Công ty Sumec, Ronsport, Drem Fvina; tuyên truyền, tán phát tài liệu pháp luân công (các xã Thọ Thế, Nông Trường và TT. Triệu Sơn). Đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (trong năm đã viết, đăng tải, chia sẻ 352 bài phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xác minh, xử lý 08 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, xử phạt VPHC 35 triệu đồng).

b) Công tác giữ gìn TTATXH

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả 27 kế hoạch, mở 02 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm nổi, đối tượng phạm tội chuyên nghiệp, các điểm phức tạp về ma túy. Bắt, vận động đầu thú 10 đối tượng truy nã; gọi hỏi, răn đe 185 đối tượng hình sự, ma túy. Lập hồ sơ đưa 05 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; 21 đối tượng giáo dục tại xã, thị trấn; triệt xóa 02 ổ nhóm tội phạm hình sự cộm cán; 04 điểm phức tạp về ma túy gây nhức nhối trong nhân dân. Tiếp nhận, giải quyết 85/85 tố giác, tin báo về tội phạm, đạt 100%; điều tra làm rõ 74/88 vụ, 173 đối tượng phạm tội và vi phạm về TTXH, đạt tỷ lệ 84,0%, trọng án đạt 100%; bắt 34 vụ việc về ma túy (trong đó khởi tố điều tra 26 vụ, 45 BC; XLHC 08 vụ, 17 đối tượng), thu giữ: 15,34g heroin, 14,723g methamphetamin, 14,165g ketamin, 29 viên MDMA; khởi tố 01 vụ án, 05 BC về tham nhũng; 02 vụ án, 02 BC về kinh tế; xử lý hành chính 49 vụ, 65 đối tượng có liên quan đến kinh tế, môi trường phạt tiền trên 200 triệu đồng.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 02 Dự án trên về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý CCCD (đến nay toàn huyện đã hoàn thành việc cập nhật, chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống phần mềm dữ liệu Quốc gia về dân cư đối với 237.251/237.251 phiếu, đạt 100%; tiếp nhận và hoàn thành hồ sơ cấp CCCD có gắn chip đối với 148.471/149.164 trường hợp trong diện phải cấp có mặt tại địa phương, đạt 99,5%; hoàn thành việc thu thập 241.975/241.978 phiếu thông tin dân cư, đạt 99,9%; làm sạch dữ liệu 248.753 phiếu DC01) là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh trong quá trình thực hiện). Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo. Bắt, xử lý 08 vụ, 13 đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ 06 kg pháo các loại. Vận động nhân dân giao nộp 30,87 kg pháo; 46 súng tự chế; 21 súng bắn hơi nén; 47 kíp nổ; 04 kíp mìn; 1.3kg thuốc nổ; 2,7 kg dây cháy chậm; 861 viên đạn và 54 dao kiếm. Phát hiện xử lý hành chính 27 cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện, xử phạt số tiền 53.150.000đ.

Đảm bảo tốt TTATGT, TTCC: Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng, phát sóng 05 phóng sự phản ánh tình hình TTATGT trên địa bàn;

tổ chức tuyên truyền pháp luật ATGT cho gần 8.000 học sinh; trên 1.000 công nhân; trên 300 lái xe của 29 doanh nghiệp vận tải; phát hơn 500 tờ rơi, 100 cuốn sổ tay, 100 cầm nang tuyên truyền về giao thông. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Mệnh lệnh số 03 của Giám đốc Công an tỉnh về xử lý vi phạm tải trọng, quá kích thước thành thùng (*qua hơn 06 tháng thực hiện Mệnh lệnh số 03 đã góp phần từng bước làm chuyển biến rõ nét tình hình TTATGT trên địa bàn huyện, cơ bản không còn tình trạng các xe tải coi rớt thành thùng, chở quá tải, để rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường trên các tuyến đường*). Tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 586 trường hợp; tạm giữ 108 phương tiện (ô tô 96, mô tô 12 mô tô); tước GPLX 49 trường hợp (ô tô 03, mô tô 46); tước kiểm định 01 trường hợp; tước phù hiệu 02 trường hợp; xử phạt VPHC nộp kho bạc 1.011.425.000đ.

Đảm bảo an toàn cháy nổ: không để xảy ra cháy lớn, cháy rừng, làm tốt công tác cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra an toàn PCCC theo định kỳ, đợt xuất 230 lượt; kiến nghị 566 tồn tại, thiếu sót về PCCC; xử lý VPHC 23 trường hợp, phạt tiền 31.500.000đ (*ba mươi một triệu năm trăm ngàn đồng*).

c) Công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch số 121/KH-BCĐ ngày 24/5/2021 của BCĐ 138 tỉnh về xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (*Năm 2021, huyện Triệu Sơn được BCĐ 138 tỉnh lựa chọn để xây dựng thành điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ*), qua hơn 06 tháng thực hiện kế hoạch đến nay toàn huyện đã xây dựng, ra mắt được 30 mô hình tự quản về ANTT, tiếp tục duy trì 13 mô hình được xây dựng từ những năm trước đây, nâng tổng số mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn huyện lên 43 mô hình (*một số mô hình tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả được nhân rộng như: (1) Mô hình "Camera với ANTT"; (2) mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT"*). Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện được xây dựng, nhân rộng và có đóng góp thiết thực vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, như: ông Phạm Đình Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Triệu Thái Sơn; ông Nguyễn Tài Bắc - Công an viên bán chuyên trách công tác tại Công an xã Đồng Tiến; ông Bùi Xuân Tấn- Công an viên bán chuyên trách công tác tại Công an xã Thọ Cường).

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông tư số 23 của Bộ Công an, kết quả bình xét năm 2021 có 234/254 khu dân cư = 92,1%; 32/34 xã, thị trấn = 91,4%; 45/50 cơ quan = 90%; 155/160 doanh nghiệp = 96,8%; 114/116 nhà trường = 98,2% đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có 34/34 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Triệu Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2021.

5. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng; phòng, chống dịch Covid-19 và tham gia xây dựng Nông thôn mới

Ban CHQS huyện, Công an huyện, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào nội dung, chương trình ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự-Quốc phòng trong năm và chương trình phối hợp công tác dân vận, tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, thời gian, đồng thời đã quán triệt, triển khai thực hiện

đến từng cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Quá trình thực hiện đã tích cực chủ động lồng ghép nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng với các nhiệm vụ, các chương trình hoạt động của MTTQ, các ban, ngành để triển khai cho cơ sở và các thành viên, hội viên ngành mình, thông qua chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao nhận thức, cách thức, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao ngày càng có hiệu quả thiết thực hơn, được cấp uỷ, chính quyền các cấp đánh giá cao.

- Phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục nhiệm vụ quân sự và công tác quốc phòng: Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức quốc phòng cho LLVT và toàn thể nhân dân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chương trình phối hợp. Vì vậy, đã được MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đã chú trọng phối hợp triển khai thực hiện như tập huấn cho cán bộ cơ quan và cán bộ cơ sở các xã, thị trấn, tổ chức hội thi, hội thao, trưng bày giáo án, mô hình, học cụ cho tất cả cơ quan và cơ sở trong đợt ra quân huấn luyện đầu năm 2021; luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, tổ chức hoàn thành chương trình huấn luyện DQTV ở các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ đúng kế hoạch, thời gian quy định, đạt chất lượng tốt.

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự, công an, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV: Cơ quan Quân sự, Công an huyện đã chủ động phối hợp với Ban chấp hành Huyện đoàn, các nhà trường, các ngành chức năng, Trung tâm y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện làm tốt tác tuyên truyền vận động thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2021. Cùng MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV bảo đảm về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi về vật chất tinh thần cho DQTV và DBĐV. Trong quá trình làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, chu đáo theo đúng phương châm huấn luyện và SSCĐ, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ luôn đạt 37% (*tổng số DQTV là 2.427 đ/c chiếm 1,17% dân số toàn huyện, trong đó: đảng viên 896 đ/c đạt tỷ lệ 37%; đoàn viên 1.531 đ/c đạt tỷ lệ 63%*); tỷ lệ dự bị động viên so với dân số toàn huyện luôn đạt trên 7,5% so với dân số toàn huyện (*tổng quân dự bị của huyện là 14.493 đ/c, chiếm 7,8% dân số*).

- Phối hợp xây dựng cơ sở VMTD, an toàn làm chủ SSCĐ: Thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở VMTD để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh trong tình hình mới, Ban CHQS huyện, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đã tham mưu cho Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC các cấp đẩy mạnh xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh, thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở nhất là những cơ sở có khiếu kiện; cơ sở có đồng bào dân tộc, tôn giáo. Kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết có hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, đơn vị địa bàn.

- Phối hợp xây dựng thể trận khu vực phòng thủ: Ban CHQS huyện đã bám sát nhiệm vụ cấp trên giao và tình hình thực tiễn của địa phương làm trung tâm

hiệp đồng và phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và BVTQ. Thế trận QP-AN từng bước đã được củng cố vững, chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trong tình hình mới, các phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ thường xuyên được bổ xung, hoàn chỉnh, ngay từ ngày đầu, tháng đầu, đảm bảo cho nhiệm vụ SSCĐ, khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt.

- Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19: Công an huyện, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho BCD phòng, chống dịch COVID-19 huyện ban hành 03 kế hoạch, 05 văn bản chỉ đạo; ban hành quyết định thành lập 13 khu cách ly tập trung. Chủ trì Tiểu ban ANTT quản lý công dân; tham mưu thành lập 05 chốt huyện, 23 chốt xã. Huy động hàng ngàn đợt cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng chống dịch: truy vết, đưa công dân đi cách ly, đảm bảo ANTT trong khu cách ly; chốt, xử lý VPHC trong công tác phòng chống dịch. Đã phát hiện, bắt, xử lý 02 vụ tập trung đông người hát karaoke và sử dụng ma túy; 01 vụ tập trung hát karaoke; 14 trường hợp không hợp tác trong việc cách ly y tế; 314 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với tổng số tiền xử phạt 490 triệu đồng; tiến hành truy vết 7.041 trường hợp.

- Trong xây dựng Nông thôn mới, đã phối hợp có hiệu quả với các ngành chức năng triển khai nhiều chương trình, kế hoạch góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích Nông thôn mới của huyện; chủ trì tham mưu, triển khai thực hiện tiêu chí số 08 trong bộ tiêu chí quốc gia về đích Nông thôn mới của huyện; lực lượng Công an, quân sự cấp xã đã huy động tối đa lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, đóng góp tích cực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn.

6. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang địa phương; thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, Công an

- Cấp ủy Đảng, Chính quyền luôn quan tâm xây dựng lực lượng Quân sự và Công an vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Tăng cường bồi dưỡng và nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, không ngừng nâng cao khả năng làm tham mưu, dự báo cho Cấp ủy, Chính quyền thực hiện nhiệm vụ QP - AN trong tình hình mới.

- Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS huyện, Công an huyện thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ; duy trì nghiêm các chế độ ngày, tuần, lễ tiết tác phong quân nhân, bổ sung củng cố biên bảng, dây, giá đúng qui định, củng cố doanh trại xanh, sạch, đẹp xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đóng quân trên địa bàn giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; quan tâm giáo dục truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân, nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức SSCĐ cho cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị.

- Thực hiện nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện về công tác xây dựng lực lượng DQTV. Hệ thống sổ sách đăng ký, quản lý quân số VKTB đối với lực lượng DQTV được lưu giữ ở huyện và cơ sở đầy đủ, ghi chép thống kê khoa học đúng hướng dẫn. Thi hành về pháp luật DQTV theo đúng quy

định. Thực hiện nghiêm túc Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ.

- Đảng ủy Quân sự huyện thường xuyên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác DQTV triển khai kịp thời cho cơ sở. Thường xuyên duy trì 1,17% LLDQ so với tổng dân số, đây là lực lượng dân quân tự vệ nông cốt (Mỗi xã có 01 trung đội dân quân cơ động), thôn có các tổ dân quân tại chỗ, cơ quan có tiểu đội tự vệ và các tổ binh chủng), thường xuyên được luân phiên huấn luyện và luyện tập theo các phương án tác chiến, cứu hộ, cứu nạn hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra;

- Chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị kiểm tra rà soát, đăng ký, quản lý lực lượng DQTV kịp thời bổ sung, sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm số lượng, chất lượng, tỷ lệ Đảng viên đạt 37%; Đoàn viên đạt 63%. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban dân quân tự vệ và Trường Quân sự tỉnh, Phòng Nội vụ của huyện gửi đi đào tạo cán bộ bảo đảm đúng đối tượng, chỉ tiêu theo quy định.

- Thường xuyên rà soát đăng ký, quản lý, phúc tra và sắp xếp lực lượng DBĐV cho các đơn vị đúng theo chỉ lệnh động viên của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bảo đảm số, chất lượng biên chế theo phương châm gần, gọn, đúng chuyên nghiệp quân sự. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật NVQS; tổ chức sơ, khám tuyển, thâm nhập giao cho các đơn vị 192 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an (đạt 100% chỉ tiêu được giao). Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền và phối kết hợp chặt chẽ với các nhà trường hướng dẫn công tác tuyển sinh quân sự, Công an năm 2021. Kết quả đã khám tuyển, thẩm tra xác minh hồ sơ tuyển sinh đối với 120 thí sinh đăng ký vào các trường Quân đội; 57 thí sinh đăng ký vào các trường Công an. Trong đó có 24 thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội, 11 thí sinh trúng tuyển vào các trường CAND.

Công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội, Công an được triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, đạt hiệu quả cao. Công an huyện, Ban CHQS huyện phối hợp Phòng LĐ-TBXH huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán; thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ, ngày truyền thống của lực lượng Công an với tổng số tiền trên 120 triệu đồng; Tổ chức tiếp nhận, xét duyệt và chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 và Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Chính phủ đúng thủ tục, nguyên tắc (trong đó: Xét duyệt, chi trả theo Quyết định 49 cho 2.195 đối tượng, với số tiền 4.508.000.000đ; chi trả theo Quyết định 62 cho 109 đối tượng, với số tiền hơn 100.000.000đ). Cơ quan Công an, Quân sự đã cùng với các ban, ngành chức năng, các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 192 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021 với tổng số tiền 58.500.000 đồng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm nổi bật

Năm 2021, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Triệu Sơn đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác QP - AN. Công tác tuyên truyền, giáo dục QP - AN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực; năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác QP - AN có nhiều chuyển biến, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc. Các lực lượng chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống ở địa phương, cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất biện pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng... đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Khuyết điểm, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác QP- AN năm 2021 còn bộc lộ một số khuyết điểm cần được khắc phục đó là:

- Một số ít Cấp ủy, Chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác QP- AN, nhất là trong việc nắm tình hình, chấp hành chế độ thông tin báo cáo; trong công tác tuyên truyền, công tác SSCĐ. Sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ QP- AN chưa nhanh nhạy, chưa chặt chẽ và thiếu đồng bộ.

- Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, đặc biệt là ở cơ sở chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; nhiều nơi chưa quan tâm đến việc bồi dưỡng phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV ở địa phương, tỷ lệ chưa cao.

- Công tác quản lý đất quốc phòng ở một số xã còn xem nhẹ, còn để xảy ra hiện tượng người dân khai thác tài nguyên có liên quan đến đất quốc phòng; việc phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ giữa hai lực lượng Công an và quân sự chưa được quan tâm đúng mức (nhất là chế độ giao ban định kỳ).

- Hội đồng Giáo dục QP – AN cấp xã hoạt động chưa hiệu quả, tiến độ thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ được giao còn chậm nhất là việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng thuộc xã quản lý năm 2021.

- An ninh trên một số địa bàn, lĩnh vực vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất khiêu kiện liên quan đến việc đất trái thẩm quyền, ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và giải phóng mặt bằng thi công các dự án và hoạt động tôn giáo trái phép (tà đạo Pháp luân công).

- Hoạt động của một số loại tội phạm còn tiềm ẩn phức tạp; tội phạm Trộm cắp còn xảy ra nhiều và chiếm tỷ lệ cao cơ cấu tội phạm (chiếm 30,6%), tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng mặc dù đã được tập trung đấu tranh, trấn áp quyết liệt và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên công tác đấu tranh xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

- Hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT còn hạn chế, chưa tương xứng với tình hình. Các vi phạm về TTATGT, TTCC còn xảy ra nhiều, một số vi phạm chưa được xử lý triệt để.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2022

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Năm 2022, tình hình chính trị, an ninh thế giới dự báo sẽ diễn biến phức tạp, xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai, bạo loạn, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng, chiến tranh cục bộ tiếp tục diễn ra gay gắt, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những dự báo khó lường. Ở trong nước, năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, do vậy các thế lực thù địch phản động sẽ đẩy mạnh hoạt động chống phá, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và mức độ quyết liệt hơn. Đơn thư khiếu kiện, tố cáo, mâu thuẫn nội bộ sẽ gia tăng và phức tạp hơn. Vấn đề tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, vẫn là những vấn đề bức xúc trong xã hội cần tập trung giải quyết. Để giữ vững ổn định chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu phá hoại của địch và kịp thời phòng chống các loại tội phạm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2022, công tác QP-AN tập trung làm tốt một số mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

II. MỤC TIÊU CHUNG

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng củng cố thể trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; xây dựng cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Xây dựng lực lượng Quân sự, Công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm nòng cốt trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ QP-AN trên địa bàn huyện.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Thường xuyên quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp ủy Đảng cấp trên. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức 2 nhiệm vụ chiến lược: “Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Nâng cao khả năng cơ động SSCĐ của LLVT huyện. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thể trận ANND vững mạnh, xây dựng KVPT vững chắc. Nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở, cụm tuyến an toàn làm chủ SSCĐ, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp phối hợp hiệp đồng với Công an theo Nghị định 03/2019/ NĐ-CP của Chính phủ.

2. Tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kết luận số 86, Chỉ thị 36, Chỉ thị 46, Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 09, Chỉ thị 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANQG, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ và công tác đảm bảo TTATGT.

3. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, Bao loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu thúc đẩy “Tự diễn biến nội bộ” Nắm chắc tình hình liên quan đến An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xử lý kịp thời, triệt để các sự việc khi mới phát sinh; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề công tác trọng tâm về phòng chống tội phạm năm 2022 của Giám đốc Công an tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 02 Đề án của UBND tỉnh Thanh Hóa, gồm Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025” (Đề án 272) và Đề án “Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025” (Đề án 2022); Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung vào các loại tội phạm nổi, các ổ, nhóm tội phạm hoạt động manh động, sử dụng hung khí, chất nổ, tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tổ chức đánh bạc, hoạt động “tín dụng đen”... trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là kinh doanh lưu trú; dịch vụ cầm đồ; Karaoke... xử lý nghiêm các vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, làm giảm TNGT, không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở.

5. Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, các cơ quan, ban ngành làm tham mưu, trong đó lực lượng Quân sự - Công an làm nòng cốt trong xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo làm tốt công tác bị và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã theo kế hoạch, bảo đảm an toàn. Nâng cao vị trí vai trò của các cấp ủy, các ngành đoàn thể và của lực lượng quân sự, công an trong thực hiện nhiệm vụ QS – QP của địa phương. Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, lực lượng Công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, thực sự là nòng cốt trong các phong trào của địa phương. Bổ sung rà soát hệ thống kế hoạch bảo đảm nhiệm vụ thời bình cũng như thời chiến. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, truy tố xét xử, đảm bảo thực thi pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.

6. Tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, Công an năm 2022; tham mưu thực hiện một phần Đề án nâng cao chất lượng, sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

7. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục bàn giao 05 điểm đất quốc phòng tại các xã Hợp Thắng, Hợp Tiến; xây dựng trụ sở Công an tại 10 đơn vị Công an cấp xã. Chuẩn bị tốt các điều kiện hoàn thành việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 09 xã (Đông Tiến, Đông Thắng, Đông Lợi, Thái Hòa, Vân Sơn, Khuyến Nông, Nông Trường, Tiến Nông và TT. Nưa).

7. Tăng cường hoạt động của các tổ hòa giải trong giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ở khu dân cư. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự phối kết hợp của Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở những mâu thuẫn nội bộ và những vụ việc phức tạp, không để kéo dài, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp giữ vững ổn định chính trị xã hội. Tăng cường chỉ đạo thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở nhất là trong việc huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng.

Nơi nhận:

- TU, UBND tỉnh (b.cáo);
- Trục HU, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các đoàn thể;
- UBND các xã, Thị trấn;
- Lưu: VT, CAH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính